

ĐỒNG NAI THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA BÁC HỒ

□ NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai



hơn, từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng và chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nổi cộm, nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc trong xã hội được những người có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Đồng Nai đã đạt được những kết quả khích lệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, đối ngoại. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu. Việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo

đức, lối sống trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được xác định giữ vai trò quyết định đến thành công, tạo sức lan toả trong học tập và làm theo Bác.

Nhớ lời Bác dặn trong Di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Đảng bộ Đồng Nai luôn quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành các

kế hoạch, đề án quan trọng về công tác thanh niên như “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. “Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2014 - 2020”. Trên cơ sở này,

Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, giáo dục truyền thống... đến đoàn viên thanh niên; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức trong tập hợp, vận động, giáo dục thanh niên. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả trong công tác thanh niên. Tuổi trẻ Đồng Nai luôn hăng hái thi đua học tập, làm việc, nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, chung tay xây đắp nền diện mạo mới cho quê hương anh hùng.

Thực hiện những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước, nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao, GRDP bình quân đầu người sau mỗi chu kỳ 5 năm tăng gấp đôi so với 5 năm trước liền kề, từ mức 185 USD/người năm 1985, đạt mức 333 USD năm 1995, 875 USD năm 2005 và đến năm 2018 đạt trên 4.226 USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã tạo cho Đồng Nai một sự phát triển mới về chất, thúc đẩy quá trình tích lũy đầu tư phát triển kinh tế,



tăng mức tiêu dùng của xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã, 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; từng bước đổi mới căn

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì; quy mô, mạng lưới cơ sở trường, lớp, học sinh, học viên, sinh viên phát triển. Toàn tỉnh hiện có 318 trường mầm non, 303 trường tiểu học, 179 trường THCS, 73 trường THPT, 128 trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, tin học và hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế và có bác sĩ khám chữa bệnh. Tính đến năm 2018, có 8 bác sĩ/vạn dân; 27,9 giường bệnh/vạn dân, trong đó y tế công lập đạt 21,5 giường bệnh/vạn dân, y tế ngoài công lập đạt 6,4 giường bệnh/vạn dân, đạt chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, truyền thông luôn được tăng cường.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân Đồng Nai là những minh chứng cụ thể, thiết thực trong quá trình thực hiện Di chúc của Bác, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. □

Đồng Nai hiện có 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh, với 742 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 164 cơ sở, với trên 3 ngàn đảng viên. Bình quân hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh đạt trên 80%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.